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ตองมีคณะกรรมการมาตีราคาซึ่งอยูขั้นตอนการดําเนินการ สิ่งที่คณะทํางานเสนอขึ้นมาชอบแลว
ที่จะตองนําเสนอ รมต.นร. ไดรับทราบ สวนที่ประชุมมีมติอะไรเพ่ิมเติมก็นาจะพิจารณาในวันนี้เลย 
  อกค. แจงวา การประชุมวันนั้น ผอ.สทท.๑๑ ไมไดเขาประชุม วันนั้นพูดวา  
ไมตองรอหนวยเบิกจายก็ได เดี๋ยวจะวาหนวยเบิกจายชา เจาหนาที่ของ สทท. สามารถที่จะมาทํา
ระบบ GFMIS จาก สปข. ไดเลย ทํา P.O เรียกวา การจัดซ้ือจัดจางจาก สปข. โดยใชรหัสของ 
สปข. วางฎีกาที่ สปข. ทานทําเองไดเลย โดยจัดคนมาและนั่งประกบกับเจาหนาที่ของ สปข. 
และในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เรื่องเงินเดือนกรมบัญชีกลางจะจายตรง โดยกรมบัญชีกลางจะ
จายตรงไปใหขาราชการของ กปส. โดยตรง โดยเราไมตองตั้งฎีกา   
  ผอ.สปข.๔ แจงวา ปญหาที่เกิดขึ้นแตละสถานีไมมีเจาหนาที่การเงิน ระบบบัญชี 
GFMIS ไมใชเจาหนาที่ธุรการหรือนายชางไฟฟาจะไปทําได จะตองมีความรูเรื่องระบบบัญชีดวย  
จะตองมาเรียนรูกันใหเปนเรื่องเปนราว และไปหัดปอนขอมูล และขอสําคัญของคนที่จะทําระบบ 
GFMIS จะตองเปนคนเสียสละ เพราะไมใชทําในเวลาราชการ การปอนขอมูลที่คลังจังหวัดจะ
ตองไปเขาคิวกัน 
   ผอ.สปข.๑ เรื่องเบิกจายในขณะนี้มีหนวยงานหลายสถานี ทั้งสถานีวิทยุและ สคท. 
ฝากเบิกจายอยูที่ สปข. แลว สคท.บางแหงในจังหวัดก็ไปเบิกจายที่ สวท. ก็มี ฉะนั้นเมื่อจัด
ระบบจะกลายเปนตองรื้อระบบใหมหมด มันจะตองมีคําสั่งรองรับใหชัดเจน ถึงจะเวิรคไปได ณ วันนี้ 
จะตองประกาศจางรับเหมาตาง ๆ ตามคําสั่งเดิมที่ออกไว ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ อยาง สปข.๑  
มีสถานีวิทยุ/โทรทัศนอยูที่เดียวกันวา สํานักจะกลายเปนผูอาศัยสถานีโทรทัศนทั้งหมด ๑ ตุลาคม 
๒๕๔๙ ใหเปนภาระของ สทท. จึงถามวา ทาง กคล.จะโอนเงินไปใหทางสํานักหรือโอนเงินให
โทรทัศน ดําเนินการจางการเบิกจายใหเปนภาระของ สทท. ตามคาํสั่งเดิมที่ส้ินสุดในวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๔๙ ในชวงระยะเวลานี้ใครจะเปนผูจัดทําประกาศจางเหมาตาง ๆ 
  ประธานฯ แจงวา ตามหลักการ สปข. เปนเจาของทรัพยสิน ไมใช สวท., สทท. 
คําสั่งที่แยก สวท., สทท. ออกจาก สปข. คําสั่งที่มีหลายตัวที่มันไมชัดเจนเลย แลวมาฟนธงวา 
๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ใหแยกออกมาทั้งหมด แตวารายละเอียดยังไมสามารถทําได 
  ผอ.สวท. แจงวา ที่ประชุมแจงวาในเมื่อระบบของ สวท. เองยังไมพรอม เพราะ
บางอยาง หนวยเบิกจายก็กระจัดกระจาย และก็ตัวหนวยเบิกจายของ สทท. ก็ยังไมครบถวน 
ฉะนั้นเพ่ือใหงานของราชการเดินไปไดตามปกติใหยืดเวลาจากป ๒๕๔๙ เปนป ๒๕๕๐ ทั้งนี้ไม
ไดผิดคําสั่ง อปส. เพราะ อปส. กลาวไววาในสวนกําลังเปล่ียนแปลง ถาหากมีอะไรที่ตองเก้ือกัน
ก็ตองเก้ือ แลวขอใหออกเปนคําสั่งตามมติที่ประชุมเทานั้น สวนรายละเอียดขอ ๒-๔  ให 

/คณะทํางานฯ ..................... 
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คณะทํางานของ รปส. (นายเผชิญฯ) ไปหามติที่ประชุมมาใหเรียบรอยแลวนําเสนอที่ประชุมครั้งนี้ 
ซึ่ง อปส.จะเขาดวย แลวพิจารณาไปพรอมเลยก็จบ วิธีทําใหถูกตองไปทําคําสั่งเพ่ือขยายเวลา
จากป ๒๕๔๙ เปนป ๒๕๕๐ ก็จะจบ และทุกอยางจะไปไดดวยดี และ สวท. กับ สทท.๑๑ มี
ปญหาคนละเรื่องคนละอยาง และยังไมสามารถแกไขไดภายใน ๗ วัน ๑๐ วันแนนอน ตองอาศัย
กรรมการชุดเล็กไปทําความเขาใจกัน 
  ประธานฯ แจงวา มติของคณะทํางานของ รปส.(นายเผชิญฯ) ยังไมสามารถเปน
สิ่งที่ดําเนินการตอไปได ตองพูดกันตามหลักการและระเบียบกฎหมาย เก้ือกูลกัน แตเก้ือกูลโดย  
คําพูดอยางที่ สปข. เขารอง จะตองเปนคําสั่ง ๔ ขอนี้จะตองรับความเห็นจากทุกฝายหนึ่ง   
๒. ตองออกมาเปนคําสั่ง ๓. กรรมการอํานวยการ SDU จะตองเห็นชอบและรับรู ไมใชเราทําอยู
คนเดียว แลวนํามาหารือกันในที่ประชุมนี้รูเรื่อง จะตองนําเอาความเห็นเขาไปนําเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการฯ แลวอาจจะเติมก็ไดวา ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ในคําส่ังนี้จะแบงแยกงาน
การเงิน จะตองมีการออกคําส่ังตอไป ตามที่วา จะมอบให สปข. ดําเนินการตอไปอีก ๑ ป  ทุกอยาง
จะตองชัดทุกขอ 
   ผอ.สนผ. แจงวา เห็นดวยวาตองมีคําส่ัง คําสั่งที่ออกมานั้นนาจะมีรายละเอียด
แนบแตละประเด็นวา เรื่องนี้ใครไปทําแลว กําหนดเวลาเสร็จเมื่อไหร เพราะจะไดรูวา ณ วันนี้   
รูแลวจะตองเปลี่ยนแปลง ปหนาการตั้งงบประมาณของ สวท.ตางจังหวัดจะอยูที่ สปข. หรือจะ
อยูสวนกลาง ถาอิงคําสั่งเดิมก็จะตองอยูสวนกลาง แตพอสวนกลางออกสํารวจ จะลืมตั้งสวนภูมิภาค
จะพลาดไปป ๒๕๕๐ แลวประเดน็ที่ ๒ เรื่องของการกําหนดวันที่เปน SDU อยากจะ มีอะไร
กําหนดใหชัดเจนวา วันนี้เริ่มแลวนะ เพราะวาจะเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณสํารอง เพราะจะตอง
ตั้งลวงหนา ถาเรากําหนดไมแนชัด ก็ไมสามารถไปยืนยันกับสํานักงบประมาณลวงหนา วันนี้เรา
ขอตั้งเงินหนึ่งกอนสําหรับ SDU ตรงนั้น ๆ แพลนที่บอกวา วันนี้ เปน SDU เต็มรูปแบบแลว
ทางไปสูตรงนี้ตองแกแตละเรื่อง ๆ อะไรไดตองแนบทายคําสั่ง แจงวา เรื่องของการโอนเงิน 
เรื่องของการดูแลคน เรื่องของดูแลสํารวจทรัพยสินตองกําหนดเมื่อไหร เสร็จเมื่อไหรแนนอน 
อยางนี้จะเดินไปพรอม ๆ กันจะชัดเจนขึ้น 
  ประธานฯ แจงวา ตองจัดทําคําส่ังใหมีการกําหนดระยะเวลา การทํางานใหชัดเจน 
  ผอ.สปช. ขอเสนอวา ที่ประชุมจะมีมติดังตอไปนี้หรือไม ๑. รับทราบ มอบให อกจ. 
นําผลการประชุมของคณะทํางานฯ ขอ ๓.๑ และ ๓.๒ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
บริหารการเปล่ียนแปลงโครงสราง กปส. รับทราบเปนการรายงานความคืบหนา  ๒. มอบ อกจ. จัดทํา 
 

/คําสั่งขยาย .................... 
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คําสั่งขยายเวลา ๓. คณะทํางานฯ ที่ตั้งขึ้นมีอํานาจหนาที่อยูแลวในขอ ๑ และขอ ๒ มอบให 
คณะทํางานฯ ดําเนินการตามขอ ๑-๔ ที่เสนอมาใหเปนรูปธรรมตอไป แลวมา  นําเสนอที่ประชุมผูบริหาร 
  ผอ.สปข.๖ แจงวา ๑. ที่ทํากันไมไดมีอยู ๘ หนวยงานเทานั้น ถาทําไมไดอยูที่ตัว 
สปข. ตัววิทยุ ที่เขาอยูจังหวัดตาง ๆ เขาทํากันมานาน เขาทําไดอยูแลว คนที่อยูที่ สปข. ทําไมได 
๒. เราพูดกันเฉพาะเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณยังพัวพัน ซึ่ง สปข.จะตองมีอํานาจหรือ
ไมมีอํานาจดวย คุณตองใสไปดวยที่จะใหอํานาจ เพราะมิฉะนั้นวันหนึ่งมีการตรวจสอบคุณใช
อํานาจอะไร ในขณะนี้ปรากฏวาไมมเีลย ๓. หากตอไปท่ีประชุมแหงนี้แจงวาเสนอ รมต.นร. ไมเห็นดวย      
ที่จริงเรื่องมติอยางนี้ทราบกันอยูแลว เพราะ ผอ.สปข. มาประชุมเอง 
   ผอ.สปต. ใหขอสังเกตเพ่ิมเติมวา ที่อานมานี้มีคณะทํางานหลายชุดมาก ที่ยอย ๆ 
แตละชุดก็ประชุมในวาระตาง ๆ กัน ถาคณะกรรมการชุดบนจะกําหนดเปนเวิรคแพลนเลยวา 
ของแตละชุด คุณจะตองมีจดุเริ่มตน ส้ินสุดในการพิจารณาประเด็นอะไรตาง ๆ เมื่อไหร อยางนอย
จะมีกาวเดินที่แนนอน แลวฝายเลขานุการจะไปรวบรวมผลมาใหไดเพ่ือใหที่ประชุมพิจารณาการ
ทํางานจะสูจุดหมายปลายทางไดเร็วขึ้น 
  ประธานฯ แจงวา คณะทํางานของ รปส. (นายเผชิญฯ) ที่ อกจ. เปนฝายเลขา- 
นุการฯ ประชุมไปแลว ๑ ครั้ง ไดผลมาดังนี้ ควรจะกําหนดวา จะใหเสร็จเมื่อไหร ตรงนี้จะตอง
ให อปส. รับทราบ และรวมทั้งคณะที่ รมต.นร. เปนประธานฯ ดวย อาจจะมีความเห็นอะไรดี ๆ 
เพ่ือจะใหเราแกปญหาวา ในเมื่อคําส่ังแจงวา หมดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ แตปญหายังมีอยู 
ควรจะทําอะไรตอไป ปญหาสวนใหญฟงแลวนาจะเปนของ สทท. และ สวท. ทําไดอยูแลว 
  ผอ.สปข.๓ แจงวา อยางที่เชียงใหม สทท. ก็พรอมที่จะรับไปไดแลว เพราะวา 
เอาเจาหนาที่ทําระบบ GFMIS ไปลงตรงนั้น มีอะไร สปข. เปนพ่ีเลี้ยงใหอยู จะแกปญหาวาจะไป 
แกเปนวาในชวง ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ เปนชวงเปลี่ยนผานไดไหม ทําอะไร
ใหเหมือนกับเปน SDU เลย วางอะไรตาง ๆ แตวาใหเปนชวงเปลี่ยนผาน ซ่ึงจะนําไปสูป ๒๕๕๐ 
อยางนั้นจะไมไดอีก ควรมีแผนใหชัดเจนวาแผนแตละเรื่องจะทําอะไรใหไดบาง 
  ผอ.สทท.๑๑ แจงวา เพ่ือใหงายขึ้น เพียงแตเปลี่ยนตัวบุคคลที่ทําระบบบัญชีให
มาทําที่ สทท. และงาน สปข. ก็รับผิดชอบควบคูกันไปดวย   
  ร.ผชช. (น.ส.อัมพวันฯ) แจงวา ในเรื่องของการทําการเงินบัญชีและพัสดุ วันที่ประชุม
ไดมีการพูดกันวาในทางปฏิบัติ เชน สทท.ภูเก็ต จัดทําระบบ GFMIS หมดแลว แตปญหาคือไม
มีบุคลากรโดยตรง  แตละคนจะทําหนาที่หลายๆ อยาง โดยนายชางไฟฟาสื่อสารมาทํา ปญหาที่เกิดขึ้น 
จะตองแกไข คือจะสามารถโยกยายบุคลากรดานนี้ไปเสริมกันไดหรือไมในสถานีที่ไมสามารถทําไดดวยตัวเอง 

/มติที่ประชุม .............. 
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  มติที่ประชุม  ๑. รับทราบ และมอบให อกจ. นําผลการประชุมของคณะ
ทํางานฯ ในขอ ๓.๑และ ๓.๒ นําเสนอคณะกรรมการอํานวยการบริหารการเปลี่ยนแปลง
โครงสราง กปส. ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ 
    ๒. มอบคณะทํางานใหดําเนินการตามขอ ๑-๔ ใหเปนรูปธรรม
และนําเสนอในที่ประชุมผูบริหารเพื่อพิจารณาตอไป 
  

     ๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบัน 
                                           การประชาสัมพันธประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙   
                   ผอ.สปช. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 
๗/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุมคณะ
กรรมการอํานวยการฯ และรายงานผลการดําเนินงานจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันการประชา-
สัมพันธ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙   
การดําเนินงาน 
 ๑ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ วันจันทรที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
  ๒. รายงานการจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ 
        หลักสูตรความรวมมือระหวางสถาบันฯ และหนวยงายภายนอก 
     ๑) หลักสูตร “การประชาสัมพันธยุคใหม” ความรวมมือกับคณะกรรมการอํานวยการ
เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (กสชต.) 
    ระยะเวลา : จํานวน ๒ รุน ๆ ละ ๖ วัน จัดระหวางวันที่ ๘-๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
และ ๒๑-๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
     ๒) หลักสูตร “การเสริมสรางพลังและขวัญกําลังใจสําหรับผูปฏิบัติงาน ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต” รุนที่ ๑-๒ ความรวมมือกับสํานักนายกรัฐมนตรี 
    ระยะเวลา: รุนละ ๓ วัน รุนที่ ๑ จัดระหวางวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ รุนที่ ๒ 
จัดระหวางวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
     ๓) หลักสูตร “การใชภาษามาลายูสําหรับขาราชการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต”  
รุนที่ ๑ ความรวมมือกับสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ระยะเวลา: ๕ วัน จัดระหวางวันที่ ๑๔-๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

/๔) หลักสูตร................... 
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     ๔) หลักสูตร “การประชาสัมพันธยุคใหม” รุนที่ ๑-๒ ความรวมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน 
   ระยะเวลา : รุนละ ๕ วัน รุนที่ ๑ จัดระหวางวันที่ ๗-๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ รุนที่ ๒ 
จัดระหวางวันที่ ๒๑-๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
  การจัดอบรมหลักสูตรประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ รวมทั้งหมด ๔ หลักสูตร ๖ รุน 
เปนคาใชจายในการดําเนินการประมาณ ๑.๘ ลานบาท ครอบคลุมผูเขารับการอบรมทั้งหมด ๑๗๗ คน  
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว) 
     สวนการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ 
ที่จริงแลววาระพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการของสถาบันฯ จะตองเปนเรื่องที่จะพิจารณา 
Business Plan  กับแผนการตลาด แตคณะกรรมการฯ ของยกไปไมพิจารณา เนื่องจากจะใหมี
ความชัดเจนในเรื่องของระเบียบ คือเดิมแลวคณะกรรมการฯ จะตองลงนามในระเบียบตั้งแตวันที่ 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ แตเนื่องจากวาระเบียบของสถาบันฯ จะตองกลับเขามาพิจารณาในคณะ
อนุกรรมการชุดตาง ๆ ของ กปส. กอน ทําใหระเบียบยังไมไดลงนาม ประเด็นที่ ๒ คณะ
กรรมการฯ มีความเห็นวา ในการตั้งเปาหมายในป ๒๕๕๐ กปส. ควรจะตอบสถาบันฯ ไดวาจะมี
ทุนประเดิมสําหรับดําเนินงานของสถาบันฯในระยะแรกเปนอยางไร และประเด็นที่ ๓ เปนเรื่อง
ของการใชจายเงิน BBC อํานาจในการใชจายเงิน BBC อยูที่ อปส. ถาหากวาสถาบันฯ แปรสภาพ
เปน SDU แลว อํานาจในการเบิกจายเงินและอํานาจในการใชเงิน BBC จะเปนอยางไรตอไป  
สวนนี้เปน ๓ ประเด็นที่คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ มีมติใหฝายเลขานุการฯ ทําเรื่องจาก
การลงนามของทานประธานฯ มานําเสนอ อปส. ตอไป จึงขอรายงานตอที่ประชุม 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

     ๓.๓ ความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจาย 
                                           เงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๔๙, การเรงรัดเบิกจายงบลงทุน 
                                           ใหเปนไปตามแผนฯ และการรายงานเงินคงเหลือ กปส.  
                                              จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ 
                   อกค. รายงานวา  สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ 
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบ และเรงรัดใหคณะกรรมการราง TOR 
โครงการลําดับที่ ๑๑ (โครงการยายเครื่องสงฯ ศาลายา) ซ่ึง ผอ.สพท. เปนประธาน ให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด นั้น 
การดําเนินการ 

/ ๑. แผน/ผลการ ................ 
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      ๑. แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๔๙ ตั้งแต 
เดือนตุลาคม ๒๕๔๘-กรกฎาคม  ๒๕๔๙ (หนา๑-๓) 
           ๑.๑ ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ เบิกจายเปนเงิน ๗๕๕.๗๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ  
๖๒.๒๔ ของเงินที่ไดรับจัดสรร ๑,๒๑๔.๒๑ ลานบาท ซึ่ง ต่ํา กวาแผนที่กําหนดไวรอยละ ๒๖.๖๔ 
       ๑.๒  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของ กปส. ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ ตั้งไว ๗๔.๒๗  ลานบาท 
ณ  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เบิกจายไป จํานวน ๙๘.๘๙ ลานบาท สูง กวาแผนที่กําหนดไว 
รอยละ ๓๓.๑๕ 
        ๑.๓ การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรฯ สูง กวาแผนที่กําหนดไวคือ 
    แผนฯ  ๒๓๑  ตัวช้ีวัด/ครั้ง  ผล ๑,๙๕๒ ตัวช้ีวัด/ครั้ง 

 ๒.  การเรงรัดเบิกจายงบลงทุนใหเปนไปตามแผนฯ รายงาน ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
(หนา ๔-๙) ปญหาและอุปสรรค 
       โครงการลําดับที่ ๑๑ โครงการยายเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ศาลายา ๑ ชุด 
วงเงิน ๑๔.๓๗ ลานบาท ขณะนี้ไดทําเรื่องไป สงป.ขออนุมัติวงเงินดําเนินการเปน ๒๔๐ ลานบาท ยัง
ไมไดเขา ครม. ความลาชาอยูนอกเหนือความควบคุม และกําลังดําเนินการราง TOR ที่จะประกาศ
ประกวดราคารอเพื่อความรวดเร็วแลว 
   อปส. ส่ังการ 
  ๑. ใหคณะกรรมการราง TOR และรางเอกสารประกวดราคาของโครงการลําดับที่ 
๑๑ ซึ่งมี ผอ.สพท. เปนประธาน ดําเนินการใหแลวเสร็จ และจัดสงให กคล. ภายในวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๔๙ 
   ๒. โครงการลําดับที่ ๑๒,๑๕,๑๖.๔ วงเงิน ๖๓.๒๓ ลานบาท ซึ่งอยูระหวางการ
พิจารณาผลใหคณะกรรมการประกวดราคา และคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
 ๓. รายงานเงินคงเหลือ  ณ วันที่  ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๙ ( ๑๐-๑๔) 
      เงินงบประมาณ  ป ๒๕๔๙    ๔๕๘.๔๗  ลานบาท     
     เงินรายได        ๓๒.๘๕  ลานบาท                         

    เงินอุดหนุน สทท.๑๑  (อสมท.)          ๒๖.๘๗  ลานบาท     
        เงินโครงการสถานีวิทยุถายทอดบีบีซี          ๗๑.๙๑ ลานบาท 
      เงินโครงการอาเซียน ๖ โครงการ        ๐.๘๑ ลานบาท 

/เงินกองทุน ........................ 
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      เงินกองทุนพัฒนางานดานสนเทศ                  ๒.๑๕ ลานบาท 
     เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ         ๖.๔๙ ลานบาท 
      เงินรับฝากอื่น ๆ         ๑๐.๐๒ ลานบาท 
  ประธานฯ ขอขอบคุณ อกค. ที่สรุปผลการดําเนินงานของงบลงทุนมา ในรายละเอียด
มีหลายโครงการดวยกันที่ลาชากวากําหนด แต ณ วันนี้ ครบหมดแลว สวนที่เลยกําหนดขั้นตอนการ
ทํางานมาถึงปลายปงบประมาณนี้ จะใชไดหรือไม เพราะกําลังจะขึ้นงบประมาณใหม 
   อกค. ชี้แจงวา เรื่องทํานองลักษณะนี้ เราทําลาชาจะไมเปนผลดีกับ กปส. คือ เมื่อ ๒ 
วันกอน มีหนังสือของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให กปส. ไปชี้แจงวา ทําไม กปส. ถึงเบิกลาชาทุกเรื่อง 
ก็พยายามทําใหเสร็จถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ แตเสร็จชาไปเรายังไมมีการเบิกจาย เราควรจะตอง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน ควรเรงดําเนินการตั้งแตตนปงบประมาณ 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ   

     ๓.๔ ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมภายใน 
                                           และการบริหารความเสี่ยง 
            ห.กพร.กปส. รายงานวา กลุมพัฒนาระบบบริหารไดรับมอบหมาย 
จาก อปส.ใหรับผิดชอบจัดทํารายงานการควบคุมภายในของ กปส. เสนอสํานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ซ่ึงเปนรายงานประจําปที่ทุกสวนราชการตองจัดทําสงให สตง. เพ่ือนําเสนอ
ตอรัฐสภา โดยเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 
 การดําเนินงาน 
   ป ๒๕๔๘ กลุมพัฒนาระบบบริหารไดรวบรวมแผนการควบคุมภายในของสํานัก/กอง 
เพ่ือนําเสนอเปนแผนภาพรวมของ กปส. สงให สตง. ซ่ึงตองผานการสอบทานความถูกตองจาก 
นตส. กอน ทาง นตส. ไดใหขอเสนอแนะวา กพร. กปส. ควรจัดการสัมมนาสรางความรูความเขาใจ
แกผูปฏิบัติของสํานัก/กอง ที่รับผิดชอบจัดทําแผนการควบคุมภายใน เพ่ือใหมีความเขาใจชัดเจน
ยิ่งขึ้นในการจัดทําแผนควบคุมภายในตามแบบฟอรมของ สตง. เนื่องจากที่ผานมาผูปฏิบัติของ
สํานัก/กอง สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
   กพร. กปส. จึงไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงใหแกคณะทํางานควบคุมภายในของสํานัก/กอง เมื่อวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ 
โรงแรมสยามเบเวอรลี่ กรุงเพทฯ มีผูเขารวมประชุมครั้งนี้ จํานวน ๖๓ คน โดย กพร. กปส. ได
เชิญวิทยากรจาก สตง. และบริษัท ทริส มาใหความรูแกคณะทํางาน  

/ประเด็น................ 
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ประเด็นเพื่อทราบ 
  รับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยไดมีการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค 
๓ ประเด็น ดังนี้.- 
  ๑) ผูเขารวมประชุมมีความเขาใจเรื่องระบบควบคุมภายในและระบบบริหาร 
ความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย ๒.๒๖)  
   ๒) ผูเขารวมประชุมสามารถนําความรูไปปรับใชในการพัฒนาระบบ อยูในระดับ 
ปานกลาง (คาเฉลี่ย ๒.๓๐) 
  ๓) ผูเขารวมประชุมสามารถนําความรูไปใชจัดทํารายงานประจําป อยูในระดับ 
ปานกลาง (คาเฉลี่ย ๒.๒๘) 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

     ๓.๕ การจัดสรรเงินรางวัลสําหรับขาราชการที่มีการโยกยาย 
                   หรือชวยราชการระหวางปงบประมาณ ๒๕๔๘ 
                   ห.กพร.กปส. รายงานวา  ที่ประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ 
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลแกขาราชการและ
ลูกจางประจําป ๒๕๔๘ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กปส. เสนอ ซ่ึงมีหลักเกณฑ 
๖ ขอ ดังนี้.-  

   ๑) จัดสรรเงินรางวัลสวนที่หนึ่งเปนรางวัลสะทอนถึงความรวมมือในการสรางผลงาน 
รวมกัน กับอีกสวนหนึ่งเปนรางวัลสะทอนความโดดเดนของสํานัก/กอง ที่มีสวนผลักดันใหงาน
บรรลุตามตัวชี้วัดคํารับรองฯ เปนสัดสวน ๗๐:๓๐ 
   ๒) การจัดสรรเงินรางวัลในสวนรอยละ ๓๐ ของสํานัก/กอง ใหคํานวณตามสูตร 
ที่ ก.พ.ร.กําหนด 
  ๓) ใหจัดสรรเงินรางวัลแกขาราชการและลูกจางประจําปที่มีรายชื่อ ณ วันที่ ๑  
กันยายน ๒๕๔๘ 
  ๔) ใหสํานัก/กอง จัดสรรเงินรางวัลใหขาราชการและลูกจางประจําในสวนรอยละ 
๓๐ เฉพาะผูที่ไดคะแนนประเมินไมต่ํากวา ๓ คะแนน 
  ๕) ใหใชสูตรการคํานวณของ ก.พ.ร.ในการคํานวณเงินรางวัลระดับบุคคลซึ่งไมใช 
ฐานเงินเดือนของบุคลากรมาคํานวณ 
 

/๖) ใหสํานัก/กอง .................. 
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  ๖) ใหสํานัก/กอง ตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลตามหลักเกณฑ 
ของ กปส. โดยคํานึงถึงความเปนธรรม โปรงใส และสามารถใหบุคลากรตรวจสอบได และเมื่อมี
การประเมินและจัดสรรเงินรางวัลใหบุคลากรแลว ใหสํานัก/กองสงผลการประเมินใหคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ กปส. ใหความเห็นชอบดวย 
 การดําเนินงาน 
   กพร.กปส. ไดดําเนินการตามขั้นตอนของการจัดสรรเงินรางวัลลงสูสํานัก/กอง 
โดยไดรับความเห็นชอบจาก ร.อปส. (นางภัทรียา สุมะโน) ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้.- 
   ๑) สลก.เวียนแจงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลใหสํานัก/กอง ทราบ 
โดยทั่วถึง 
  ๒) กคล.ตรวจสอบการคํานวณเงินรางวัลตามที่ กพร.กปส. คํานวณใหตามหลักเกณฑ 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. และแจงตัวเลขที่ถูกตองใหสํานัก/กอง ทราบ 
  ๓) สํานัก/กอง ประเมินผลงานรายบุคคล พรอมคํานวณเงินรางวัลใหตามสูตรที่  
ก.พ.ร.กําหนด โดยตองตั้งคณะทํางานขึ้น เพ่ือพิจารณาประเมินผลงานของบุคลากร 
  ๔) สํานัก/กอง สงผลการประเมินบุคลากรใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
กปส. ใหความเห็นชอบ 
  ๕) กกจ. ออกคําสั่งการจัดสรรเงินรางวัลบุคลากรสงใหกรมบัญชีกลาง และ 
สาํนักงาน ก.พ.ร. 
  ๖) กคล. โอนเงินรางวัลเขาบัญชีขาราชการและลูกจางประจํา กปส. ภายใน ๙๐ วัน 
   การจัดสรรเงินรางวัลดังกลาว มิไดกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑสําหรับขาราชการ 
ที่มีการโยกยาย/ชวยราชการระหวางปงบประมาณ ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
กปส. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ขาราชการที่มีการโยกยาย/ชวยราชการระหวางปงบประมาณใหรับเงินรางวัล
จากการประเมินผลงานของหนวยงานเดิมและหนวยงานใหมตามระยะเวลาการปฏิบัติงานจริง ณ 
หนวยงานนั้น 
  ผอ.สปข.๔ แจงวา ตามเกณฑของการปฏิบัติงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ปฏิบัติงานอยู
ตรงไหน ขอใหหนวยงานนั้นเปนผูคิด ๒ หากใหทั้ง ๒ หนวยงานที่เขาโยกยายไปเปนผูคิดเกณฑ
ประเมินจะตางกัน 
  ห.กพร. กปส. ชี้แจงวา ผอ.สํานัก/กอง จะเปนผูพิจารณาวาชวงที่เขาอยูกับเรา 
เขามีผลงานพึงที่จะไดรับการจัดสรรเงินรางวัลในสวน ๓๐% หรือไม อยู ๓ เดือน แตไมมีผลงาน 

/ก็ไมใหได............. 
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ก็ไมใหได แตถาอยู ๓ เดือนมีผลงานก็ใหได ตรงนี้จะเปนธรรมที่สุด กพร.กปส. ในการออกคําสั่ง
ทายสุด  กกจ. เปนผูออกคําสั่งสําหรับขาราชการและลูกจางประจําทุกคน และสงใหกรมบัญชีกลาง
กับ ก.พ.ร. ใหญ ปรากฎวาไมเปนปญหา เพราะทาง กกจ. แจงวา เวลาที่ออกคําสั่งจะออกคําส่ัง
ตามรายชื่อของขาราชการ หรือลูกจางประจําผูนั้นที่อยู ณ ที่ทํางานปจจุบันอยูแลว เพราะเงินที่
ไดใน ๒ สวน นํามารวมเปนภาพรวม เวลาที่สงให กกจ. รวบรวมอยูแลว 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ   
      ๓.๖ ผลการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตาม 
                                           คํารับรองประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ รอบ ๙ เดือน 
                     ผอ.สนผ. รายงานวา ในคราวประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ 
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๔๙     ที่ประชุมมีมติรับทราบ การรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) รอบ ๖ เดือน ตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ ไปแลว นั้น 

การดําเนินการ 
  ๑.  ในการติดตามผลการดําเนินงานในรอบ ๙ เดือน สปผ.สนผ. ไดจัดทําขอมูล
เขาระบบ e-SAR Card สงให สํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๔๙ ตามที่
กําหนดของปฏิทิน การจัดทําคํารับรองฯ ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๒.๐๗  จากคะแนนเต็ม ๕ 
  ๒.  สําหรับผลจากการตรวจสอบ ความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 
รอบ ๖ เดือน ที่ กปส. ไดเสนอผลคะแนนในภาพรวมสงให สาํนักงาน ก.พ.ร. ไดเทากับ ๑.๗๘  
จากคะแนนเต็ม ๕ ไดรับแจงบริษัท ทริส วา ตัวชี้วัดใดที่เปนเรื่องของการติดตามประเมินผล  
ยังไมตองใสคาคะแนน สปผ.สนผ. จึงไดปรับขอมูลตามที่ไดรับแจง จึงทําใหในรอบ ๖ เดือน 
คะแนนลดลงเหลือ  ๑.๖๘ และเมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานของปงบประมาณ ๒๕๔๘ ในชวง
เวลาเดียวกัน พบวาไดคะแนนเฉลี่ย ๑.๕๕ 
  อนึ่ง ตามที่ กปส. ไดขอยื่นอุทธรณตัวชี้วัดที่ ๓.๖ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจาก
การวัดจํานวนรายการโทรทัศนที่ออกอากาศในตางประเทศอยางสม่ําเสมอ เปลี่ยนเปน ขอวัด
จํานวนชองทางเผยแพรรายการโทรทัศนในตางประเทศ นั้น ไดรับแจงผลจาก สํานักงาน ก.พ.ร. 
แจงวา ให กปส. ดําเนินการโดยใชตัวชี้วัด และเกณฑการใหคะแนนเดิม แตทั้งนี้ ใหนับรวม  
รายการที่เสนอ ที่สามารถรักษาสถานภาพใหมีการออกอากาศในตางประเทศอยางสม่ําเสมอไวได 
ในปงบประมาณ  ๒๕๔๙   
 

/๓. สนผ.ไดดําเนิน............... 



 
- ๓๒ - 

 
 

  ๓.  สนผ. ไดดําเนินการสรุป รายงานผลการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรอง ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ รอบ ๙ เดือน 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว) 
  จากผลการรายงานเขามาในเอกสารที่เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบนี้ จะมีแนบมาอีก 
๒ แผน จะแยกใหเห็นวาการรายงานทั้งหมด เมื่อตัด ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ จะมีการใช
งบกลาง งบประมาณ และงบท่ีเบิกแทนกัน จะเห็นวาตัวเลขงบที่ยังไมไดเบิกในงบกลางคอนขางสูง 
และเบิกกันเงินเหลือมาก ซ่ึงสาเหตุคงมี ๒ ประเด็น ๑. ยังไมไดใชเงิน ๒. ใชแลวแตยังไมไดรายงาน 
เขามา ฉะนั้นเลยจําแนกเปนโครงการและงบประมาณของแตละหนวยงาน และแตละกิจกรรม  
ที่ใชไปแลว และยังไมไดเบิกจายสวนหนึ่ง ตามกรอบที่แนบ และหนวยงานที่ยังไมไดรายงานเขามา
ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ สรุปแลวมีหนวยงานรายงานเขามา ๑๗ หนวยงาน ที่ยังไมไดรายงาน
มี ๖ หนวยงาน จึงขอความกรุณาวา หนวยงานที่ยังไมไดรายงานเขามาขอใหประสานกับ สนผ. 
รายงานเขามาไมไดเพราะเหตุใด หรือวายังไมรายงานเขามา เพ่ือจะไดชวยกันติดตามงาน และ
อีกประเด็นหนึ่งขณะนี้ระบบของ IT ผูบริหารทุกทานสามารถตรวจสอบขอมูลรายงานของตัวเอง
ไดแลว ฉะนั้นในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนทานสามารถเปดดูวาในหนวยงานของทานมีการรายงาน
เขามาไดหรือไม 
  ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) แจงวา ๑. ไมมีการกําหนดระยะเวลา ๒. ความยุงยากที่
จะเขาไปดูของผูบริหาร ทาง ศสช. สามารถจัดทําจอขนาดใหญและมีคนทําขอมูลให 
  นายประดิษฐ กังสนารักษ ผูแทน อสช. ชี้แจงวา กปส. อยูในระหวางการดําเนินการ
จัดหาระบบประชุมทางไกลผานเครือขายสนเทศ (VDO conference) ซ่ึงผาน ความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรสํานักนายกรัฐมตนรีเมื่อเดือนสิงหาคม 
๒๕๔๙ แลว ในการจัดหาระบบประชุมทางไกลฯ ดังกลาว จะมีการปรับปรุงหองประชุม ๒๐๓ 
ใหสามารถแสดงหนาจอที่ปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอร ผานจอ LED ขนาด ๔๒ นิ้ว จํานวน  
๔ เครื่อง จะทําใหผูบริหารสามารถเห็นขอมูลที่อยูบนเครื่องคอมพิวเตอรไดชัดเจน และสะดวก
มากขึ้น โดยไมตองคนหาขอมูลดวยตนเอง 
  ผอ.สวท. แจงวา ขอกิจกรรมประชาสัมพันธวันวิสาขบูชา เปนงบกลาง ขอใหแยก
เปนของแตละสํานัก/กองไปเลย ผูบริหารจะไดทราบวา รวมอยูดวยกันอยางไร ในสวนของ 
สวท. ไดเบิกจายเกือบหมดแลว สวน สทท. และ สนข. ควรจะไปทบทวนดูดวย 
  ประธานฯ แจงวา เห็นดวยกับ ผอ.สวท. ขอใหแยกกิจกรรมออกจากกัน และขอ
ให สนผ.นําไปปรับการรายงานเสนอมาวาที่เหลือ เหลือเทาไหร และเหลือที่ใคร 

/มติที่ประชุม ............... 




